



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนสื่อสารองค์กร โทร. ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๐๘ หรือ โทร. ๑๓๘๓)

ที่ กท ๐๔๐๘/ ๖๒๐๕

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพ มหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานครประจำวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ มาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวรณช สยคำข้าว)  
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์  
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



# ข่าว กทม.

สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร  
ISSN : 085-9143  
Ins. 0-2621-0708 Insสาร. 0-2621-0707-8

กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง  
วัด วัดงามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย



ติดตามข่าวสารกทม.ได้ที่ [www.prbangkok.com](http://www.prbangkok.com), [www.bangkok.go.th](http://www.bangkok.go.th), [twitter/pr\\_bangkok](https://twitter.com/pr_bangkok), [facebook/prbangkok](https://facebook.com/prbangkok)

## ฉบับที่ 233/2563 วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563

### ข่าวผู้บริหาร

- ☆ แจ่งเตือนประชาชนเตรียมรับมือสถานการณ์ฝุ่นละอองใหม่ปลายเดือน ธ.ค.63
- ☆ ระดมพลังทุกหน่วยงาน บูรณาการ 50 เขต BIG CLEANING เมือง ล้างฝุ่น ลคมลพิษ
- ☆ กทม. สร้างความมั่นใจให้ประชาชน ตรวจสอบภาพรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปี 64
- ☆ กทม. เตรียมพร้อมทีมสอบสวนโรค และกำชับเขตให้คำแนะนำแก่ผู้ขออนุญาตจัดงานปีใหม่
- ☆ กทม. เตรียมเปิดจุดทำการค้าเพิ่ม 34 จุดทั่วกรุง
- ☆ เดินหน้าขยายกรดต่อเนื่องในพื้นที่เขตราชเทวี ผู้มีเบาะแสจะได้รับส่วนแบ่งครึ่งหนึ่งของค่าปรับ
- ☆ กทม. มอบเกียรติบัตร โครงการถนนอากาศสะอาด ประจำปี 63
- ☆ ปลัด กทม. ชมสวนเกษตรผสมผสาน “ศาสตร์ศิลป์ ถิ่นเรียนรู้ คู่พระโขนง” เปิดให้ประชาชนเข้าชมฟรี

### ข่าวสำนักงานเขต

- ☆ ชนบุรีและประเวศออกตรวจพื้นที่แก้ไขปัญหาประชาชน
- ☆ ประเวศชวน “ลด ละ เลิกเหล้า เข้าปีใหม่”
- ☆ มีนบุรีเข้มตรวจสอบเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้าง
- ☆ วังทองหลางและประเวศหลายเขตรณรงค์พัฒนาความสะอาด

ในช่วงปลายฤดูฝนเข้าสู่ต้นฤดูหนาวเป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจได้ง่าย 1 ในนั้น ได้แก่ โรค RSV หรือ Respiratory Syncytial Virus เป็นโรคที่มีเชื้อไวรัสเป็นสาเหตุ พบมากในเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี อาการของโรค คือ มีไข้สูง ไอมากและมีเสมหะมาก ซึมลง หายใจลำบาก หอบเหนื่อย ตัวเขียว จากการขาดออกซิเจน ติดต่อผ่านการสัมผัสสารคัดหลั่งต่างๆ เช่น น้ำมูก น้ำลาย ที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม เช่น โถ้ แก้ว ลูกบิดประตู ของเล่น ฯลฯ และผ่านการหายใจเอาละอองจากการไอ จามของผู้ป่วยเข้าไปในร่างกาย ปัจจุบันยังไม่มียารักษาโรคโดยตรง แต่ใช้วิธีรักษาตามอาการ

ขอให้ผู้ปกครองและศูนย์เด็กเล็กฯ โรงเรียนอนุบาล ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด ล้างทำความสะอาดเครื่องใช้และเครื่องเล่น ภายในศูนย์เด็กฯ หรือโรงเรียนเป็นประจำ หากพบเด็กมีอาการต้องสงสัย ต้องแจ้งผู้ปกครองมารับกลับบ้าน รีบพามาพบแพทย์ และหยุดเรียนจนกว่าจะหาย รวมถึงแจ้งศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด โดยเร็ว

## ข่าวผู้บริหาร

**แจ้งเตือนประชาชนเตรียมรับมือสถานการณ์ฝุ่นละอองใหม่ปลายเดือน ธ.ค.63**

(18 ธ.ค. 63) เวลา 13.30 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM<sub>2.5</sub>) ในกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2563 โดยมี พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักสิ่งแวดล้อม ผู้แทนภายนอกจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมควบคุมมลพิษ กรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมอุตุนิยมวิทยา กรมการขนส่งทางบก สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กรมธุรกิจพลังงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร

เนื่องจากกรุงเทพมหานครประสบปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM<sub>2.5</sub>) เกินมาตรฐานในช่วงเดือนธันวาคม-เมษายน ของทุกปี เนื่องจากสภาพอุตุนิยมวิทยา มีอากาศนิ่ง ลมสงบ ทำให้ฝุ่นละอองไม่สามารถลอยตัวได้ ทำให้มีการสะสมของฝุ่นละอองในอากาศเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน และรัฐบาลได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM<sub>2.5</sub> เป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งที่ผ่านมา กรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดทำแผนการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM<sub>2.5</sub> ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2564 และได้เวียนแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามภารกิจ อีกทั้งในช่วงหลายวันที่ผ่านมาพบว่าฝุ่นละออง PM<sub>2.5</sub> สูงเกินมาตรฐานในหลายพื้นที่ และต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง สำหรับการประชุมในวันนี้มีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก อาทิ กรมควบคุมมลพิษ กรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมอุตุนิยมวิทยา กรมการขนส่งทางบก สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กรมธุรกิจพลังงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ได้เสนอแนวทางการดำเนินการตามมาตรการเร่งด่วน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM<sub>2.5</sub> รวมถึงการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM<sub>2.5</sub> ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2564 ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค.63-28 ก.พ.64 แบ่งออกเป็นระยะตามสถานการณ์ฝุ่น คือ มาตรการระยะที่ 1 สำหรับสถานการณ์ฝุ่นละอองไม่เกิน 50 มค.ก./ลบ.ม. ได้แก่ การล้างถนน การกำกับดูแลสถานที่ก่อสร้าง บริการตรวจเช็คควันดำเครื่องยนต์ฟรี ควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมในการปล่อยควันดำ กวดขันไม่ให้มีการเผาในที่โล่ง งดกิจกรรมกลางแจ้งของเด็กเล็กและประชาสัมพันธ์ ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณฝุ่นบริเวณสวนสาธารณะ เปิดคลินิกมลพิษทางอากาศในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร และการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใช้บริการติดตามคุณภาพอากาศผ่านแอปพลิเคชันและช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ มาตรการระยะที่ 2 สำหรับสถานการณ์ที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กระหว่าง 50-75 มค.ก./ลบ.ม. ได้แก่ การปิดการเรียนการสอนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งละไม่เกิน 3 วัน การบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำความผิดในการเผา การงดกิจกรรมก่อสร้างทุกประเภทที่เกิดฝุ่น การจัดให้มี Safe Zone ในทุกโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กสังกัดกรุงเทพมหานคร การจัดเก็บขยะมูลฝอยให้แล้วเสร็จก่อนเวลา 04.00 น. มาตรการระยะที่ 3 สำหรับสถานการณ์ที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก 76 มค.ก./ลบ.ม. ได้แก่ การปิดการเรียนการสอนครั้งละไม่เกิน 15 วัน ใหญ่บุคลากรของกรุงเทพมหานครเหลือเวลาการทำงานและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว ใช้มาตรการจับปรับจอดรถไม่ดับเครื่อง และประสานให้หน่วยงานราชการใช้ระบบขนส่งมวลชน การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับผู้กระทำความผิดในการเผา การตรวจวัดควันดำรถโดยสารไม่ประจำทางทุกคัน

นอกจากนี้ในที่ประชุมได้ให้ความสนใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกเกี่ยวกับมาตรการการฉีดพ่นน้ำ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มี 4 วิธี คือ การฉีดน้ำล้างต้นไม้เพื่อชะล้างฝุ่น PM<sub>2.5</sub> ที่เกาะอยู่กับใบไม้ ให้ใบไม้สะอาดเพื่อให้สามารถดักจับฝุ่นใหม่ต่อไป การฉีดน้ำล้างถนนเพื่อล้างฝุ่น PM<sub>10</sub> ลงที่ระบายน้ำ อันเป็นการป้องกันไม่ให้ฝุ่นฟุ้งกระจายกลับขึ้นมาในอากาศ การฉีดน้ำบริเวณเขตก่อสร้างเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น PM<sub>10</sub> และป้องกันไม่ให้ฝุ่น PM<sub>10</sub> แยกตัวเป็นฝุ่นละออง PM<sub>2.5</sub> และการฉีดน้ำรอบอาคารสูงเพื่อลดปริมาณฝุ่นรอบๆ อาคาร เพื่อป้องกันฝุ่นละออง PM<sub>2.5</sub> ฟุ้งกระจายเข้าไปสร้างผลกระทบต่อผู้ที่อยู่ในอาคารสูง จะช่วยให้ฝุ่นละอองโดยรอบอาคารโดนจับเปรียบเสมือนเครื่องกรองอากาศชั้นหนึ่ง

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า จากการประชุมในวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้รายงานว่าจะมีสถานการณ์ฝุ่นเกิดขึ้นอีกครั้งระหว่างวันที่ 25-29 ธ.ค.63 กรุงเทพมหานครได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าให้ระมัดระวังตนเอง โดยการสวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อออกนอกบ้าน งดการเผาในที่โล่งแจ้ง การงดใช้รถยนต์เครื่องยนต์ดีเซลหรือรถที่มีการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ อีกทั้งกรมควบคุมมลพิษร่วมกับกองบังคับการตำรวจจราจร จะตั้งด่านตรวจวัดควันดำ เชื่อมั่นว่าเราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

โฆษกของกรุงเทพมหานคร กล่าวด้วยว่า การประชุมในวันนี้เป็นเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝุ่นที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นหลังวันที่ 20 ธ.ค.63 เป็นต้นไป ซึ่งกรุงเทพมหานครได้เตรียมแผนการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM<sub>2.5</sub> แบ่งเป็น 3 มาตรการ รวมถึงประชุมทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกเกี่ยวกับการฉีดพ่นน้ำ ขอความร่วมมือไม่ให้ฉีดพ่นน้ำขึ้นไปในอากาศ ให้ดำเนินการตามที่กรุงเทพมหานคร 4 วิธี คือ การฉีดน้ำล้างต้นไม้ การฉีดน้ำล้างถนน การฉีดน้ำบริเวณเขตก่อสร้าง และการฉีดน้ำรอบอาคารสูง

**ระดมพลังทุกหน่วยงาน ปูพรม 50 เขต BIG CLEANING เมือง ล้างฝุ่น ลดมลพิษ**

(17 ธ.ค. 63) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นางคิลปสวย ระบุแสงสุรีย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร และนางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในโอกาสลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และมอบนโยบายในการปฏิบัติการล้างทำความสะอาดพื้นที่เพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่น PM<sub>2.5</sub> ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมี ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารเขตดินแดง และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ ณ บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เขตดินแดง

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM<sub>2.5</sub>) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล ที่มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน และมีความห่วงใยต่อสุขภาพของประชาชน ในช่วงเดือนธ.ค.63 ถึง ม.ค.64 เนื่องจากประเทศไทยจะประสบกับสถานการณ์ฝุ่น (PM<sub>2.5</sub>) มากกว่าปกติ ดังนั้นการจะลดปริมาณฝุ่นต้องบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน สำหรับกิจกรรม Big Cleaning ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากกรุงเทพมหานคร ในนามของรัฐบาลต้องขอขอบคุณกรุงเทพมหานครและส่วนราชการต่างๆที่มาร่วมกิจกรรม และหวังว่าในช่วงเวลา 2 เดือนดังกล่าวทุกภาคส่วนจะได้ร่วมกันลดมลพิษ มลภาวะแวดล้อม หรือลดสิ่งที่ก่อให้เกิดฝุ่น PM<sub>2.5</sub> เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศต่อไป

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM<sub>2.5</sub> เป็นปัญหาสำคัญของกรุงเทพมหานครและเมืองต่างๆทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในหลายด้าน อาทิ ด้านสุขภาพ ทัศนวิสัยในการขับขี่ยานพาหนะ ทำลายวัตถุและสิ่งก่อสร้าง โดยเพิ่มอัตราการสึกกร่อนของโลหะและพื้นผิวสิ่งก่อสร้างต่างๆ กรุงเทพมหานครตระหนักถึงอันตรายต่างๆ ที่เกิดจากภาวะฝุ่น PM<sub>2.5</sub> เกินค่ามาตรฐาน จึงได้ดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อบรรเทาปัญหาเฉพาะหน้า อาทิ ล้างทำความสะอาดพื้นที่ติดพื้นละอองน้ำ จำกัดเวลาการเดินทางประเภทในบางพื้นที่ และสลับเวลาการทำงานเพื่อลดปริมาณยานพาหนะ งดกิจกรรมกลางแจ้งของโรงเรียนในสังกัด กทม. เป็นต้น ด้านแนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะยาวอย่างยั่งยืน ได้ประสานหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมกันระดมองค์ความรู้ทางวิชาการและร่วมกันหามาตรการทางกฎหมายเพื่อป้องกันมลพิษ / ภัยสุขภาพต่างๆ อันเป็นสาเหตุของปัญหาฝุ่น PM<sub>2.5</sub> สำหรับการปฏิบัติการล้างทำความสะอาดพื้นที่ ที่ผ่านมา กทม. ได้ดำเนินการในพื้นที่ต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ประสบปัญหา PM<sub>2.5</sub> สูงเกินค่ามาตรฐาน อาทิ เพิ่มความถี่ในการล้าง ดูดฝุ่นถนน และฉีดล้างใบไม้ สอดส่องดูแลมิให้มีการลักลอบเผาขยะในที่สาธารณะและที่เอกชน พร้อมตรวจสอบการไม่ให้ปล่อยควันเกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กองบังคับการตำรวจจราจร กรมการขนส่งทางบก องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และกรมควบคุมมลพิษ เพิ่มความเข้มงวดตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ควันดำทุกประเภท พร้อมแนะนำการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ให้กับผู้ขับขี่รถยนต์ อีกทั้ง ประสานสถานีตำรวจท้องที่เพื่ออำนวยความสะดวกการจราจรหรือจัดการจราจรให้คล่องตัวลดการสะสมฝุ่นละอองจากควันรถยนต์

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการจัดกิจกรรม Big Cleaning เพื่อพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ลดการสะสมของฝุ่นละอองครั้งนี้ เป็นการ Kick Off การปฏิบัติงานพร้อมกันทั่วกรุงเทพฯ โดยกำหนดจัดกิจกรรมปล่อยแถวพร้อมกัน 5 จุด ประกอบด้วย 1. เขตดินแดง จุดปล่อยแถวบริเวณเกาะดินแดงและทำความสะอาดไปตามแนวถนนทั้ง 4 เกาะของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน 2. เขตธนบุรี จุดปล่อยแถวบริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสิน (วงเวียนใหญ่) และทำความสะอาดไปตามแนวถนนอินทพิทักษ์ ซึ่งพล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน 3. เขตบางขุนเทียน จุดปล่อยแถวบริเวณโรงเบียร์ฮอลล์แลนด์ใกล้เซ็นทรัลพาราไดซ์ 2 4. เขตทวีวัฒนา จุดปล่อยแถวทางเข้าสนามหลวง 2 ถนนเลียบบคลองทวีวัฒนา และ 5. เขตหนองแขม จุดปล่อยแถวสำนักงานเขตหนองแขมและทำความสะอาดไปตามถนนซอยเพชรเกษม 81 ซึ่งในวัน เวลาเดียวกันนี้ พญ.วันมีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกิจกรรม Big Cleaning ในพื้นที่เขตหลักสี่ และ 50 สำนักงานเขต ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning ในพื้นที่รับผิดชอบพร้อมกันด้วย โดยหลังจากนี้ กทม. จะบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ พร้อมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์ฝุ่นเป็นรายชั่วโมง เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือและแก้ไขจนกว่าปัญหาจะคลี่คลายลง

ทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย สนับสนุนกำลังพล อาสาสมัครรักษาดินแดน (อ.ส.) จำนวน 40 นาย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สนับสนุนรถน้ำพร้อมรถเติมน้ำ จำนวน 5 ชุด (1 ชุด/เขต) กองทัพบก สนับสนุนรถน้ำ จำนวน 5 คัน พร้อมกำลังพล สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม สนับสนุนรถน้ำ จำนวน 3 คัน พร้อมกำลังพล (1 คัน/เขต) กองบังคับการตำรวจจราจรจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในบริเวณจัดกิจกรรม สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักเทศกิจ และสำนักงานเขตดินแดง เขตพญาไท และเขตราชเทวีจัดรถน้ำแรงดันสูง รถล้างถนน และกำลังเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงาน รวมจำนวน 200 คน

สำหรับมาตรการการฉีดพ่นน้ำ ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการอย่างเนื่อง มี 4 วิธี คือ การฉีดน้ำล้างต้นไม้เพื่อชะล้างฝุ่น PM<sub>2.5</sub> ที่เกาะอยู่กับใบไม้ ให้ใบไม้สะอาดเพื่อให้สามารถดักจับฝุ่นใหม่ต่อไป การฉีดน้ำล้างถนนเพื่อล้างฝุ่น PM<sub>10</sub> ลงท่อนระบายน้ำ อันเป็นการป้องกันไม่ให้ฝุ่นฟุ้งกระจายกลับขึ้นมาในอากาศ การฉีดน้ำบริเวณเขตก่อสร้างเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น PM<sub>10</sub> และป้องกันไม่ให้ฝุ่น PM<sub>10</sub> แยกตัวเป็นฝุ่นละออง PM<sub>2.5</sub> และการฉีดน้ำรอบอาคารสูงเพื่อลดปริมาณฝุ่นรอบๆ อาคาร เพื่อป้องกันฝุ่นละออง PM<sub>2.5</sub> ฟุ้งกระจายเข้าไปสร้างผลกระทบต่อผู้ที่อยู่ในอาคารทางหนึ่งด้วย

----- (อรุณชัย...สปล. รายงาน)

### **กทม. สร้างความมั่นใจให้ประชาชน ตรวจสอบคุณภาพรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปี 64**

(18 ธ.ค. 63) เวลา 09.00 น. พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564 โดยมี นางคิลลศวย ระวีแสงสุรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร นายสุชสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ ผู้บริหารสำนักการแพทย์ โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมพิธี ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

ตามที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) โดยคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ได้ประกาศเรื่องเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2554 ซึ่งกำหนดให้รถบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่เข้าร่วมปฏิบัติการในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ต้องผ่านการจดทะเบียน ตรวจสอบสภาพ และต่อใบอนุญาตประจำปีของกรมการขนส่งทางบก รวมถึงต้องผ่านการตรวจรับรองจากหน่วยงานตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับจังหวัดในส่วนของแต่ละพื้นที่กรุงเทพมหานคร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้กำหนดให้สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานในการตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

ทั้งนี้ ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นหน่วยงานในการบริหารจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับรองคุณภาพหน่วยบริการในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน และความพร้อมของอุปกรณ์ ให้แก่รถบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่เข้าร่วมปฏิบัติการในระบบ ทั้ง 2 ระดับ คือ รถบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง (ALS) และระดับปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน ประเภทรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับชุดปฏิบัติการระดับต้น (BLS) และประเภทรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับชุดปฏิบัติการเบื้องต้น (FR) เป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง ตามแนวทางการตรวจประเมินที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติกำหนด

สำหรับขั้นตอนการตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับต้น Basic Life Support ประกอบด้วย 1.หน่วยงานนำรถเข้าตรวจรับรอง (ตามกำหนดเวลา) ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2.ลงทะเบียนเข้ารับการตรวจรถลงทะเบียนรับใบประเมิน และบัตรคิวตรวจรับรอง 3.คณะกรรมการตรวจรับรองรถเข้าตรวจรับรองรถ ตามลำดับคิว 4.รถที่ผ่านการตรวจรับรอง จะได้รับการติดสติ๊กเกอร์ด้านข้างรถ และจะได้รับการถ่ายรูป 5 ด้าน โดยมีรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่เข้าร่วมการตรวจรับรองรวมจำนวนทั้งสิ้น 103 คัน แบ่งเป็น ประเภทรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง (Advance) จำนวน 23 คัน และประเภทรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับต้น (Basic) จำนวน 80 คัน หน่วยงานที่เข้าร่วมการตรวจรับรอง ได้แก่ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มูลนิธิร่วมกตัญญู มูลนิธิกุ๊กกั๊ก มูลนิธิสยามรวมใจ มูลนิธิอาสาหนองจอก (ศูนย์ราชพฤกษ์) กุ๊กกั๊กแดง กุ๊กกั๊กแดง มูลนิธิจีเด็กลิม กุ๊กกั๊กตึ๊ง (พิรุณ) และศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ)

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าววว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้ความสำคัญในการดูแลทุกข์ สุข ของชาวกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเรื่องการศึกษาของเด็กโรงเรียนและเยาวชน และเรื่องการดูแลสุขภาพอนามัยของชาวกรุงเทพมหานคร การตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่มุ่งเน้นเรื่องการดูแลสุขภาพอนามัยและผู้เจ็บป่วย ซึ่งศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) มีหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยกะทันหัน ผู้ประสบอุบัติเหตุ หรือสาธารณภัยต่างๆ ซึ่งรถบริการ ที่จะช่วยเหลือประชาชนต้องมีมาตรฐาน มีอุปกรณ์ในการช่วยเหลือครบถ้วน โดยจะมีการตรวจประเมินมาตรฐานรถบริการ ทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่ารถบริการ ทุกคันได้มาตรฐาน และมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการเข้าช่วยเหลือประชาชน

----- (ชลธิชา/พัทพันธ์...สปล. รายงาน)

**กทม. เตรียมพร้อมทีมสอบสวนโรค และกำชับเขตให้คำแนะนำแก่ผู้ขออนุญาตจัดงานปีใหม่**

(18 ธ.ค. 63) เวลา 13.00 น. พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) เป็นประธานการประชุม ศบค.กทม. ครั้งที่ 100/2563 โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้แทนสำนัก ผู้แทนกลุ่มเขต และผู้แทนส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องนพรัตน์ ชั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร

เนื่องจากขณะนี้ใกล้เข้าสู่เทศกาลปีใหม่ 2564 ซึ่งพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อนุญาตให้มีการจัดงานรื่นเริงได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้แนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประธานในที่ประชุมจึงได้มอบหมายให้สำนักอนามัยเตรียมพร้อมทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สอบสวนโรค (ทีม Operation) ให้พร้อมตลอดเวลา และสามารถปฏิบัติงานได้ทันที และกำชับสำนักงานเขตให้คำแนะนำแก่ผู้ประสงค์จะจัดงานให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยเน้นย้ำเรื่องการจำกัดจำนวนผู้ร่วมงาน การแบ่งโซนผู้ร่วมงานเป็นกลุ่มย่อยเพื่อกระจายผู้เข้าร่วมงานไม่ให้เกิดความแออัด ตามหลักการเว้นระยะห่าง การกำหนดทางเข้า-ออกเฉพาะ เพื่อสะดวกต่อการคัดกรอง การตั้งจุดคัดกรองอุณหภูมิ การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน การสวมหน้ากากอนามัย จุดบริการสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ และการทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมต่างๆ โดยให้สำนักงานเขตรวบรวมข้อมูลรายละเอียดการขออนุญาตจัดงาน พร้อมจัดทำเป็นสถิติผู้ได้รับอนุญาตจัดงาน และนำเสนอต่อที่ประชุม ศบค.กทม.

สำหรับกรณีการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นเจ้าของแพกซ์ ในตลาดปลา จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีพื้นที่ติดต่อกับกรุงเทพมหานคร ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้สำนักงานเขตต่างๆ เผ่าระวัง และดำเนินการประชาสัมพันธ์ไปยังสถานประกอบการ ผู้ประกอบการ หรือนายจ้างแรงงานต่างด้าว เข้าสู่ระบบคัดกรองแรงงานต่างด้าวผ่าน BKK COVID-19 ด้วยการพิมพ์ที่อยู่เว็บไซต์ ดังนี้ <http://bkkcovid19.bangkok.go.th/merchant> และลงทะเบียนสมัครเข้าใช้ระบบโดยกรอกข้อมูล เพื่อรับรหัสผู้ใช้งาน Username และ Password ทั้งนี้ เพื่อกรุงเทพมหานครใช้เป็นข้อมูล หากผลการประเมินพบผู้เข้าข่ายเป็นบุคคลเสี่ยงติดเชื้อ สำนักอนามัยจะประสานเพื่อตรวจคัดกรองโดยละเอียดต่อไป

----- (มุทิตา...สปส. รายงาน)

**กทม. เตรียมเปิดจุดทำการค้าเพิ่ม 34 จุดทั่วกรุง**

(18 ธ.ค. 63) เวลา 10.00 น.: นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 7/2563 โดยมี คณะกรรมการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานคร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกทม.(เสาชิงช้า)

ที่ประชุมได้พิจารณาจุดผ่อนผันที่ยังไม่ได้ยกเลิก จำนวน 171 จุด ในพื้นที่ 18 เขต และพิจารณาพื้นที่ทำการค้าในบริเวณใหม่หรือในจุดผ่อนผันเดิมที่ได้ยกเลิกไปแล้ว ว่าจุดใดที่เข้าเกณฑ์หรือไม่ขัดต่อประกาศกรุงเทพมหานคร (ฉบับใหม่) เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดพื้นที่ทำการค้าและการขายหรือจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ ลงวันที่ 28 มกราคม 2563 ซึ่งวันนี้สำนักงานเขตได้เสนอพื้นที่ทำการค้าซึ่งเป็นจุดผ่อนผันที่ยังไม่ได้ยกเลิก และขอทบทวนเป็นพื้นที่ทำการค้า จำนวน 8 สำนักงานเขต จำนวน 33 จุด และพื้นที่ทำการค้าใหม่ จำนวน 1 จุด รวมจำนวนทั้งสิ้น 34 จุด ให้คณะกรรมการฯ พิจารณา ประกอบด้วย สำนักงานเขตบางคอแหลม จำนวน 2 จุด สำนักงานเขตยานนาวา จำนวน 5 จุด สำนักงานเขตลาดพร้าว จำนวน 1 จุด สำนักงานเขตคลองเตย จำนวน 7 จุด สำนักงานเขตปทุมวัน จำนวน 4 จุด สำนักงานเขตบางรัก จำนวน 7 จุด สำนักงานเขตบางกอกน้อย 7 จุด และพื้นที่ทำการค้าใหม่ในพื้นที่เขตจตุจักร จำนวน 1 จุด ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดยจะเสนอให้กองบัญชาการตำรวจนครบาลพิจารณาต่อไป สำหรับจุดทำการค้าดังกล่าวจะผ่อนผันผู้ค้ารายเดิมได้ขายต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 6 เดือน หลังจากนั้นให้ยึดถือตามประกาศฯ ฉบับใหม่ ทั้งนี้ จุดทำการค้าที่อนุญาตมีหลายจุดที่คุณสมบัติหรือลักษณะทางกายภาพไม่เข้าข่ายหลักเกณฑ์ตามประกาศฉบับใหม่ อย่างไรก็ตาม อยากรู้ก็ดีในช่วง 6 เดือนแรกนี้ จะอนุโลมให้ก่อน หลังจากนั้นจะมีการพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้ง

สำหรับจุดทำการค้า จำนวน 34 จุด ที่สำนักงานเขตเสนอให้กำหนดพื้นที่ทำการค้า ประกอบด้วย สำนักงานเขตบางคอแหลม จำนวน 2 จุด ได้แก่ 1.บริเวณตลาดคลองสวนหลวง 2.บริเวณถนนเจริญกรุง 81-85 สำนักงานเขตยานนาวา จำนวน 5 จุด ได้แก่ 1.บริเวณหน้าตลาดรุ่งเจริญ ถนนสาธุประดิษฐ์ 2.บริเวณปากซอยปรียานนท์ ถนนสาธุประดิษฐ์ 3.บริเวณหน้าตลาดนางลิ้นจี่ ถนนนางลิ้นจี่ 4.บริเวณหน้าอาคารกรุงศรีอยุธยา ถนนพระราม 3 5.บริเวณหน้าบริษัทไอซีซี ถนนสาธุประดิษฐ์ 59 สำนักงานเขตลาดพร้าว จำนวน 1 จุด ได้แก่ บริเวณตรงข้ามกองปราบปราม ถนนโชคชัย 4 สำนักงานเขตคลองเตย จำนวน 7 จุด ได้แก่ 1.หน้าอาคารกสิกรไทย จำกัด สาขาคลองเตย 2.หน้าองค์การโทรศัพท์ ถนนพระราม 4 3.ซอยสุขุมวิท 4 4.ซอยไผ่ลิงโต 5.ซอยอรุณกวี 6.ซอยแสนสุข ผังซ้าย 7.ซอยสุขุมวิท 18 สำนักงานเขตปทุมวัน จำนวน 4 จุด ได้แก่ 1.ถนนสารสิน ตั้งแต่แยกราชดำริถึงแยกราชสารสิน 2.ถนนหลังสวน ตั้งแต่ทางเข้าอาคารเมอร์คิวรี่ถึงอาคารเลขที่ 29-29/4 3.หน้าอาคารโรเล็กซ์ ถนนวิบูลย์ 4.หน้าวัดดวงแข ถนนจากรูเมือง สำนักงานเขตบางรัก จำนวน 7 จุด ได้แก่ 1.ถนนคอนแวนต์ ผังซ้าย - ผังขวา 2.บริเวณซอยสีลม 5 3.ถนนพระราม 4 ตั้งแต่ซอยจอมสมบูรณถึงซอยพระนคร 4.ซอยสีลม 9 สาทร 10,12 5.ถนนสีลม บริเวณหัวมุมถนนมเหล็กถึงปากซอยสีลม12 6.ถนนสุรวงศ์ ซาเข้า ตั้งแต่หัวมุมถนนธนิยะ ถึงซอยสุรวงศ์ เซ็นเตอร์ 7.ถนนสุรวงศ์ ซาออก บริเวณหน้าอาคารกสิกรไทยถึงหน้าร้านมวดแผนไทย สำนักงานเขตบางกอกน้อย 7 จุด ได้แก่ 1.ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลศิริราช ถนนวังหลัง(ฝั่งซาออก) 2.ปากตรอกวังหลัง ถนนอรุณอมรินทร์(ฝั่งซาเข้า) 3.ซอยแสงผั่งนันทอุทยาน (สโมสรทหารเรือ) ถนนอิสรภาพ (ฝั่งซาเข้า) 4.หน้าตลาดพรานนก ถนนอิสรภาพ (ฝั่งซาเข้า) 5.หน้าตลาดบางกอก ถนนอิสรภาพ (ทั้งสองฝั่ง) 6.หน้าตลาดบางขุนนนท์ ถนนบางขุนนนท์ (ฝั่งซาออก) 7.หน้าไปรษณีย์บางขุนนนท์ ถนนบางขุนนนท์ (ฝั่งซาออก) และพื้นที่ทำการค้าใหม่ในพื้นที่เขตจตุจักร จำนวน 1 จุด ได้แก่ บริเวณถนนกำแพงเพชร ตั้งแต่หน้าห้างสรรพสินค้า มิกซ์จตุจักรถึงทางเท้าลานจอดรถห้างเจมมอลล์

(อรรถชนัญญา...ส.ปส. รายงาน)

### เดินนำขากรถต่อเนื่องในพื้นที่เขตราชเทวี ผู้มีเบาะแสะจะได้รับส่วนแบ่งครึ่งหนึ่งของค่าปรับ

(18 ธ.ค. 63) เวลา 13.00 น. : นายสกลสิทธิ์ ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการขากรถในพื้นที่เขตราชเทวี เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรที่ติดขัด ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างความปลอดภัยให้ประชาชน โดยมี นายสมศักดิ์ ชัดดีสุขศิริเดช ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายศุภกฤต บุญพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ ผู้บริหารสำนักเทศกิจ ผู้อำนวยการเขตราชเทวี ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตราชเทวี กองโรงงานช่างกล สถานีตำรวจนครบาลพญาไทและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 70 คน ร่วมลงพื้นที่ ณ บริเวณถนนกำแพงเพชร 5 เขตราชเทวี

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักเทศกิจ ได้ดำเนินโครงการ 100 วัน กำจัดขากรถ ลดปัญหาจราจรเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรที่ติดขัด และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยให้สำนักงานเขตสำรวจและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย (พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดฯ มาตรา 18 ปรับไม่เกิน 5,000 บาท) ซึ่งในพื้นที่เขตราชเทวีได้สำรวจพบขากรถ จำนวน 12 คัน อยู่บริเวณถนนกำแพงเพชร 5 จำนวน 8 คัน เคลื่อนย้ายแล้ว จำนวน 5 คัน อยู่บริเวณชุมชนซอยมันลิน จำนวน 4 คัน เคลื่อนย้ายแล้ว จำนวน 2 คัน จึงเหลือขากรถที่ต้องเคลื่อนย้ายในพื้นที่เขตราชเทวีทั้งสิ้น จำนวน 5 คัน ฝ่ายเทศกิจ สำนักเทศกิจ จึงได้ร่วมกับ สำนักเทศกิจ กองโรงงานช่างกล สำนักการคลัง และสถานีตำรวจนครบาลพญาไท เคลื่อนย้ายขากรถยนต์จำนวน 5 คันดังกล่าว ซึ่งจอดอยู่บริเวณถนนกำแพงเพชร 5 จำนวน 3 คัน และจอดอยู่บริเวณซอยชุมชนมันลิน จำนวน 2 คัน โดยจะเคลื่อนย้ายไปเก็บบริเวณที่วางของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย(สะพานหัวช้าง) เป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ ตามกฎหมายได้ระบุให้มีการสืบหาเจ้าของขากายานยนต์ก่อน โดยจะทำการติดประกาศ 15 วัน หากไม่พบเจ้าของ กรุงเทพมหานครจะนำไปจัดเก็บรักษาไว้ในที่ที่สำนักงานเขตจัดไว้ ถ้ามีเจ้าของมาติดต่อจะดำเนินการเปรียบเทียบปรับ หากไม่มีเจ้าของมาติดต่อจะจัดเก็บขากรถยนต์ไว้ประมาณ 6 เดือน และเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการเขตในการขายทอดตลาดขากรถยนต์ดังกล่าวต่อไป

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในการดำเนินการเคลื่อนย้ายขากรถยนต์นั้นจะมีปัญหาหลักใหญ่ๆ อยู่ 2 เรื่อง คือ การขาดแคลนรถยก รถลาก และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายขากรถยนต์ ซึ่งปัจจุบันได้ประสานความร่วมมือไปยังกองโรงงานช่างกล ให้ช่วยดำเนินการเคลื่อนย้ายขากรถยนต์ ซึ่งแต่ละสำนักงานเขตจะต้องรอคิว ส่งผลให้การดำเนินการล่าช้า ดังนั้นจึงได้มอบหมายให้ สำนักเทศกิจขอจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อรถยก รถลาก พร้อมอุปกรณ์ไว้ประจำแต่ละกลุ่มเขตให้ครบทั้ง 6 กลุ่มเขต ส่วนสถานที่จัดเก็บขากรถ ซึ่งแต่ละเขตส่วนใหญ่ไม่มีสถานที่จัดเก็บขากรถที่เคลื่อนย้ายมา เบื้องต้นจะใช้พื้นที่ของสำนักสิ่งแวดล้อมที่อยู่เขตหนองแขมเป็นสถานที่จัดเก็บขากรถส่วนกลาง ขณะนี้สำนักเทศกิจได้ทำเรื่องขอจัดสรรงบประมาณดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้จากการสำรวจขากรถทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบขากรถจำนวน 819 คัน ดำเนินการเคลื่อนย้ายแล้ว จำนวน 720 คัน กรุงเทพมหานครดำเนินการเคลื่อนย้าย จำนวน 59 คัน เจ้าของเคลื่อนย้ายเอง จำนวน 661 คัน คงเหลือขากรถทั้งสิ้น จำนวน 99 คัน ในอนาคตหากมีรถยก รถลาก อุปกรณ์ต่างๆ และสถานที่ในการจัดเก็บขากรถเพิ่มขึ้น จะช่วยให้การย้ายขากรถทำได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือประชาชนไม่จอดรถหรือตั้งวางสิ่งของกีดขวางทางสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองด้วยการแจ้งเบาะแสการจอดทิ้งซากรถยนต์ได้ที่ฝ่ายเทคนิคทุกสำนักงานเขต หากเบาะแสดังกล่าวนำไปสู่การจับปรับผู้แจ้งเบาะแสะจะได้รับส่วนแบ่งครึ่งหนึ่งของค่าปรับตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 18 ที่กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งวางหรือกองซากยานยนต์บนถนนหรือสถานสาธารณะ โดยบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 56 ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

----- (สกนธ...สปส. รายงาน)

### **กทม. มอบเกียรติบัตรโครงการถนนอากาศสะอาด ประจำปี 63**

(18 ธ.ค. 63) ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) : เวลา 09.30 น. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรผลการดำเนินโครงการถนนสะอาดของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมมอบนโยบายด้านการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง (PM<sub>2.5</sub>) ตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง” เพื่อเป็นกรอบแนวทางการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง (PM<sub>2.5</sub>) ของสำนักงานเขต 50 เขต โดยมี นายวีรัตน์ มณีสถนิทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการเขต และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี

กรุงเทพมหานคร มีความห่วงใยในสุขภาพอนามัยของประชาชน จึงได้ริเริ่มโครงการถนนอากาศสะอาด ตั้งแต่ปี 2560 เพื่อสร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ โดยนำร่องถนนพญาไท เขตห้วยขวาง เป็นถนนสายแรกเมื่อปี 2561 และขยายผลการดำเนินโครงการถนนอากาศสะอาดครอบคลุมทุกพื้นที่ 50 เขตในปี 2562 รวมทั้งสิ้น 45 สาย ระยะทางรวม 121.92 กิโลเมตร ทั้งนี้ ในปี 2563 กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ได้สานต่อการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง โดยสำนักงานเขตได้ขยายผลดำเนินโครงการด้วยการเพิ่มจำนวนถนน และเพิ่มระยะทางในถนนเดิม รวมจำนวน 25 เขต ส่งผลให้ปี 2563 มีถนนตามโครงการถนนอากาศสะอาดเพิ่มขึ้นเป็น 167.22 กิโลเมตร และมีจำนวนถนนสะอาด เพิ่มขึ้นเป็น 57 สาย และได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรผลการดำเนินโครงการถนนสะอาดของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับเขต ทั้ง 50 เขต รางวัลแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับดี สำหรับเขตที่ดำเนินกิจกรรมครบตามเป้าหมาย จำนวน 14 เขต ได้แก่ คันนายาว จอมทอง ดินแดง ทวีวัฒนา บางนา บางรัก พระโขนง พระนคร ยานนาวา ลาดพร้าว สวนหลวง สะพานสูง สายไหม และหนองจอก ระดับดีเด่น สำหรับเขตที่ดำเนินกิจกรรมครบตามเป้าหมายและส่งรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ จำนวน 21 เขต ได้แก่ คลองเตย คลองสาน จตุจักร ดอนเมือง ดลิ่งชัน ธนบุรี บางเขน บางกะปิ บางขุนเทียน บางซื่อ บางพลัด บึงกุ่ม ประเวศ ป้อมปราบศัตรูพ่าย พญาไท มีนบุรี ราชเทวี วังทองหลาง สาทร หนองแขม และหลักสี่ และระดับดีเยี่ยม สำหรับเขตที่ดำเนินกิจกรรมครบตามเป้าหมาย จัดส่งรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการพร้อมจัดส่งคลิปวิดีโอรวบรวมผลการดำเนินงาน จำนวน 15 เขต ได้แก่ คลองสามวา ดุสิต ทุ่งครุ บางแค บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ บางคอแหลม บางบอน ปทุมวัน ภาษีเจริญ ราษฎร์บูรณะ ลาดกระบัง วัฒนา สัมพันธวงศ์ และห้วยขวาง

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหามลพิษทางอากาศเป็นเรื่องใกล้ตัวมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนธันวาคมเป็นต้นไป ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหามลพิษทางอากาศ รัฐบาลจึงได้กำหนดนโยบายการแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองให้เป็นวาระแห่งชาติ สำหรับในส่วนของกรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญในการป้องกัน แก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม และการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองอย่างต่อเนื่อง โดยบรรจุโครงการถนนสะอาดในแผนปฏิบัติการราชการเพื่อให้เกิดการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศอย่างบูรณาการ และสร้างเครือข่ายการทำงานอย่างยั่งยืน ซึ่งนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนภายใต้ภารกิจความรับผิดชอบของหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและบรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ในปี 2564 กรุงเทพมหานครได้กำหนดแผนปฏิบัติการเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานเขตได้นำไปปฏิบัติเชิงพื้นที่ให้เกิดการแก้ไขปัญหาให้เห็นผลจริง อาทิ การตรวจวัดควันดำ การบูรณาการจัดการจราจร การรณรงค์ไม่ขับช่วยดับเครื่อง การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนดูแลประสิทธิภาพเครื่องยนต์ งดใช้รถยนต์ส่วนตัว หันมาใช้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ การกวดขันไม่ให้สถานประกอบการปล่อยมลพิษ การควบคุมไม่ให้มีการเผาในที่โล่ง เพิ่มความถี่ในการล้างถนน และการแนะนำประชาชนให้ดูแลสุขภาพผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ซึ่งขอให้กำลังใจ 50 สำนักงานเขตที่ให้ความร่วมมือดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อคืนอากาศสะอาดและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้เมืองหลวงของเรา

----- (ชลธิชา สปส./ปชส.สสส. รายงาน)



**ปลัด กทม. ชมสวนเกษตรผสมผสาน “ศาสตร์ศิลป์ ถิ่นเรียนรู้ คู่พระโขนง” เปิดให้ประชาชนเข้าชมฟรี**

เย็นวานนี้ (17 ธ.ค. 63) นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่เยี่ยมชมสวนเกษตรผสมผสาน “ศาสตร์ศิลป์ ถิ่นเรียนรู้ คู่พระโขนง” ณ บริเวณหมู่บ้านวรบุลย์ ซอย 3 ซอยอ่อนमुख 44 (ซอยวิจิตรธรรม 57) โดยมี นายเรืองเดช พงษ์จันทร์โอ ผู้อำนวยการเขตพระโขนง พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพระโขนง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ในโอกาสนี้ ปลัดกรุงเทพมหานครได้ปลูกส้มบางมด ร่วมเกี่ยวข้าว เก็บไข่ไก่ และเก็บผักนึ่ง

สำหรับสวนเกษตรผสมผสาน “ศาสตร์ศิลป์ ถิ่นเรียนรู้ คู่พระโขนง” มีขนาดพื้นที่ 1 ไร่ ตั้งอยู่บริเวณหมู่บ้านวรบุลย์ ซอยวิจิตรธรรม 57 เขตพระโขนง ได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณสุภา สิทธิมงคล มอบที่ดินดังกล่าวให้สำนักงานเขตพระโขนง ใช้ประโยชน์เป็นระยะเวลา 5 ปี สำนักงานเขตพระโขนงจึงได้ปรับสภาพพื้นที่จากที่ว่างเปล่า ให้เกิดเป็นสวนเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 ภายใต้ชื่อแผนงานกิจกรรม “ศาสตร์ศิลป์ ถิ่นเรียนรู้ คู่พระโขนง” ซึ่งภายในศูนย์การเรียนรู้ประกอบด้วย การปลูกพืชผักสวนครัว และผลไม้ปลอดสารพิษหลากหลายชนิด เช่น ถั่วฝักยาว ชะอม มะเขือเทศ พริก กะเพรา โหระพา คื่นช่าย มะเขือ ผักนึ่ง ถั่วพูลู สตรอเบอรี่ ข้าวโพด เป็นต้น การเลี้ยงปลาหลายพันธุ์ในบ่อผ้าใบ เช่น ปลาดุก ปลาหางนกยูง ปลานิล อีกทั้งยังมีโรงเลี้ยงไก่ไข่ เพื่อเป็นต้นแบบในการสร้างแหล่งอาหารง่ายๆ การหมักปุ๋ยพืชสด และปุ๋ยน้ำจุลินทรีย์ เพื่อใช้ประโยชน์หลักเลี้ยงสารเคมี นอกจากนี้ยังมีการออกแบบอุปกรณ์การเกษตรเพื่อการเพาะปลูกต่างๆ เป็นไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำของเหลือใช้มาแปรรูป และนำกลับมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น แปลงปลูกพืชผักค้างเถาไม้เลื้อย หรือคอกหมักปุ๋ย ล้วนนำมาจากสิ่งของเหลือใช้จากบ้านเรือนประชาชนทั้งสิ้น รวมถึงจะมีการจัดทำห้องอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมัก และน้ำหมักจุลินทรีย์ เพื่อเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้ แก่ผู้ที่มาเยี่ยมชมสวนเกษตรผสมผสานแห่งนี้ด้วย

สำหรับประชาชน หน่วยงาน หรือสถานศึกษาที่สนใจเข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “ศาสตร์ศิลป์ ถิ่นเรียนรู้ คู่พระโขนง” ของสำนักงานเขตพระโขนง ณ หมู่บ้านวรบุลย์ ซอย 3 เขตพระโขนง สามารถติดต่อสอบถามหรือนัดวันเวลาเข้าชม ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2332 9682

----- (พัชรัตน์...สปล./ปชส.พระโขนง รายงาน)

**ธนบุรีและประเวศออกตรวจพื้นที่แก้ไขปัญหาประชาชน**

คณะผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จะออกตรวจพื้นที่ เพื่อดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนแก้ไขปัญหที่พบเห็นทันที ดังนี้

**เขตธนบุรี** วันที่ 23 ธ.ค. 63 บริเวณ ถ.เทอดไทย แขวงบางยี่เรือ และแขวงตลาดพลู สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายปกครอง โทร. 0 2465 0025 ต่อ 5609

**เขตประเวศ** วันที่ 23 ธ.ค. 63 เวลา 09.00 น. บริเวณถนนคูขนานกาญจนาภิเษกทั้งสองฝั่ง แขวงประเวศ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2328 8151 ต่อ 6374-5

----- (ปชส...เขต รายงาน)

**ประเวศชวน “ลด ละ เลิกเหล้า เข้าปีใหม่”**

นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า ด้วยเทศกาลปีใหม่ เป็นช่วงเวลาแห่งการจัดงานรื่นเริงเฉลิมฉลอง ซึ่งมักมีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมด้วย ทำให้เกิดอาการมึนเมาส่งผลเสียต่อสุขภาพ หรืออาจเกิดการทะเลาะวิวาท หากผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกิดอาการมึนเมาแล้วไปขับขีจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ นำไปสู่การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาสังคม ความรุนแรงในครอบครัว ปัญหาทางเพศทั้งตนเองและผู้อื่น เขตฯ จึงขอเชิญชวนประชาชน “ลด ละ เลิกเหล้า เข้าปีใหม่” โดยถือเป็นจุดเริ่มต้น ลด ละ เลิกเหล้ารวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ให้เทศกาลปีใหม่ เป็นเทศกาลแห่งความสุขของทุกคนรอบคร้วอย่างแท้จริง อีกทั้งยังเป็นโอกาสที่จะเริ่มต้นทำสิ่งดีๆ ในชีวิตได้อีกมากมายโดยเริ่มต้นที่ตัวเรา เพื่อประโยชน์ต่อตัวเอง ครอบครัว โดยผู้ที่ต้องการเลิกเหล้า สามารถปรึกษาได้ที่ “สายด่วนเลิกเหล้า 1413” หรือสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 02 328 7153 ต่อ 6368

----- (ปชส...เขตประเวศ รายงาน)

**มีนบุรีเข้มตรวจสอบสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้าง**

นายไพโรจน์ จันทร์อด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้ดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้เกิดการจำหน่ายผักสดที่มีสารเคมีตกค้างให้กับประชาชน ตามโครงการ “ตรวจสอบ หาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในผักสด” เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคผักสดได้สินค้าที่มีคุณภาพปลอดภัยสารเคมี นอกจากนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์ด้านอาหารปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังคุณภาพอาหารให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยในวันที่ 23 ธ.ค. 63 เจ้าหน้าที่สุ่มตรวจ ณ ตลาดทรัพย์เพิ่มพูน ถ.สุรินทร์วงศ์ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2914 5834

----- (ปชส...เขตมีนบุรี รายงาน)

**วังทองหลางและประเวศหลายเขตตรวจรณรงค์พัฒนาความสะอาด**

สำนักงานเขตต่างๆ กำหนดแผนพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้ร่มรื่น สวยงาม รวมถึงเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนี้

**เขตวังทองหลาง** วันที่ 23 ธ.ค. 63 บริเวณ ถ.ลาดพร้าว ซ.ลาดพร้าว 89-99, 114-122 ซ.ลาดพร้าว 124 และริมคลองแสนแสบ วันที่ 24 ธ.ค. 63 ถ.ลาดพร้าว ซ.ลาดพร้าว 89-99, 114-122 ซ.ลาดพร้าว 71 และริมคลองเจ้าคุณสิงห์ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2538 5350 ต่อ 6976

**เขตประเวศ** วันที่ 22 ธ.ค. 63 ณ วัดทุ่งลานนา ถ.อ่อนนุช สะพานลอยข้ามแยกประเวศ ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.62 ถ.ศรีนครินทร์ ซ.57 (พรีเมียร์ แยก 16) ถ.พัฒนาการตัดใหม่ ตั้งแต่หน้า ปาก ซ.มัสยิดอามานาตุลอิสลาม ถึงหน้าร้านอาหารอิสลามนัว ถ.สุขาภิบาล 2 ซ.10 ถนนคูขนานกาญจนาภิเษก ตั้งแต่หน้าสวนหย่อมของพ่อ ถึงหน้าบริษัทมิตรแลนด์ จำกัด และถนนคูขนานมอเดอร์เวย์ บริเวณหน้าโรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2328 8151 ต่อ 6374-5

----- (ปชส...เขต รายงาน)